

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Số: 3131 /CD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung triển khai đồng bộ các các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới

HỎA TỐC

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp; các tỉnh, thành phố lân cận và thường xuyên giao thương hàng hóa với tỉnh Ninh Thuận đều đã phát sinh các ca nhiễm Covid-19. Trên địa bàn tỉnh ta, nhờ công tác kiểm tra, giám sát được các ngành, các cấp thực hiện kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc nên tình hình đến nay vẫn đang được kiểm soát; tuy nhiên, bất cứ một sơ sót nào đều có khả năng khiến dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là mối nguy tại những nơi tập trung đông người (chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở sản xuất ...), từ lái xe vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh...

Với phương châm “kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, tạo cơ sở duy trì các hoạt động phát triển kinh tế” và để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 và của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 882-CV/TU ngày 15/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội,

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và giải pháp phòng chống dịch Covid-19 sau đây:

1. Tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nêu cao trách nhiệm, chung tay triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện từ trước đến nay, kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch đã đề ra là “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng và Dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ.

Mỗi người dân tiếp tục đề cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng thực hiện tốt 5K để phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, thực hiện khai báo y tế, Tất cả các trường hợp từng đi/đến các tỉnh, thành phố đang có ca bệnh Covid-19 trong cả nước, khi trở về Ninh Thuận phải thực hiện khai báo y tế để được thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch theo quy định; tích cực tham gia giám sát, kiểm soát các đối tượng về từ vùng dịch để phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý, phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

2. Tiếp tục duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của Tổ giám sát cộng đồng để giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả người đến/về địa phương từ các vùng có dịch; vận động toàn dân cùng tham gia, phối hợp với các Tổ giám sát cộng đồng để giám sát phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tuyệt đối không bỏ sót hoặc không quản lý kịp thời các trường hợp nguy cơ.

3. Duy trì hoạt động chốt giao thông kiểm soát dịch tại Ga Tháp Chàm, bến xe tỉnh, bến xe Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái. Kích hoạt lại chốt giao thông huyện Ninh Sơn hoạt động từ 00 giờ ngày 27/6/2021. Các chốt giao thông kiểm soát dịch tổ chức kiểm soát, nắm danh sách tất cả các xe đi qua chốt; thông tin cho các lái xe, hành khách biết quy định không phục vụ ăn, uống tại chỗ trong các quán ăn, uống trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh để nghiêm túc chấp hành; đối với các xe có đi vào bên trong địa bàn tỉnh để giao/nhận hàng hóa, các chốt giao thông phải kịp thời thông tin cho Sở Giao thông vận tải và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố để phối hợp kiểm soát.

4. Tổ chức giám sát, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm tất cả các trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc Covid-19, cụ thể:

a) Tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp: Người đến/về Ninh Thuận từ các khu vực cách ly, phong tỏa theo thông báo của Bộ Y tế và thông báo của các tỉnh/thành phố có ca bệnh; từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 (F1) hoặc có đến các điểm mốc dịch tễ theo thông báo hàng ngày trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Y tế và thông báo của Bộ Y tế.

b) Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp: Người tiếp xúc gần với các trường hợp F1 (là F2) hoặc người từ các xã, phường, thị trấn (thuộc các tỉnh, thành phố) có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và tất cả người đến/về Ninh Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thuộc diện phải cách ly tập trung.

c) Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày để kiểm soát dịch đối với người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng không thuộc diện phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.

Người hoàn thành cách ly tập trung phải theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung.

d) Đối với người đến Ninh Thuận để làm việc là chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao; người thi hành công vụ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và cá nhân có yêu cầu thực hiện công việc cấp thiết được cơ quan có thẩm quyền cho phép: tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 2915/UBND-VXNV ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh

Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh Ninh Thuận. Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tiếp nhận các văn bản đề nghị và trực tiếp kiểm tra, thẩm định, quyết định việc cho phép các trường hợp nêu trên vào làm việc; đảm bảo an toàn phòng chống dịch và hỗ trợ duy trì các hoạt động kinh tế-xã hội.

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tra cứu trên website: [www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/trong_ban "Tin mới nhất"](http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/trong_ban_Tin_moi_nhat) và "cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19" hàng ngày để thực hiện theo quy định

5. Áp dụng trở lại các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, thời gian thực hiện kể từ 00 giờ ngày 27/6/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể:

a) Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét; khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang.

b) Tạm dừng các sự kiện tập trung đông người, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, liên hoan, tiệc cưới, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng (trên 20 người). Trường hợp thật sự cần thiết tổ chức, phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với việc tổ chức tang lễ: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang. Giao Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp Sở Y tế tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện hướng dẫn này trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết, gồm: các lễ hội, chợ đêm, quán bar, vũ trường, karaoke, các dịch vụ massage, dịch vụ trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, các hoạt động thể thao tập trung (phòng gym, yoga...), cơ sở kinh doanh bi-da, các spa, khu vui chơi giải trí cho trẻ em (kê cả khu trò chơi trong siêu thị), hoạt động hát cho nhau nghe tại các quán cà phê, các sân bóng đá mini, hoạt động đón khách tham quan du lịch tại các điểm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh; hoạt động tắm biển các dịch vụ khác tại bãi biển; các hình thức bán hàng rong dọc các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tại Ga Tháp Chàm và các bến xe trên địa bàn tỉnh.

d) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trong tỉnh:

- Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước... có bố trí phòng, khu vực phục vụ ăn uống: khuyến khích hoạt động theo hình thức bán mang đi. Trường hợp phục vụ khách tại chỗ phải đảm bảo không quá 10 người trong một phòng; Ở bên ngoài phòng, phải bố trí ăn uống theo khu vực, khoảng cách giữa các khu vực phải trên 02 mét, số lượng mỗi khu vực không quá 10 người. Chủ cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

- Đối với các quán nước/quán ăn đường phố, quán cóc vỉa hè không phục vụ khách tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán mang về. Người mua hàng hoặc người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

e) Do mỗi nguy cơ cao hơn nên đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống và các dịch vụ khác trên các tuyến Quốc lộ thực hiện như sau:

- Tất cả các quán ăn, quán nước giải khát ... trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh không phục vụ khách ăn, uống tại chỗ; chỉ bán mang đi. Người bán và người mua thức ăn, nước giải khát phải đảm bảo tuân thủ nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong lúc chờ lấy hàng.

- Các dịch vụ khác (xăng dầu, sửa chữa xe ô tô, nhu cầu cần thiết khác,...) được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

6. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch đi/đến thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các tuyến vận tải hành khách còn lại: số lượng khách vận chuyển trên mỗi xe không vượt quá 50% số lượng ghế đã được cấp phép và không quá 20 khách trên mỗi xe; Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi vận chuyển hành khách, đặc biệt là khai báo y tế cho Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa: Chủ các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, lái xe, phụ xe và tổ chức, cá nhân giao/nhận hàng hóa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 2930/UBND-KTTH ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đối với các cơ sở lưu trú:

a) Tất cả các cơ sở lưu trú không nhận khách thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo Khoản 4 Công điện này, trừ trường hợp đặc biệt đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. Chủ các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc khai báo y tế, tra cứu trên website www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages trong bản “Tin mới nhất” vào “cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19” để thực hiện theo quy định.

b) Riêng các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh: bên cạnh việc thực hiện quy định chung tại điểm a nêu trên thì thực hiện thêm giải pháp: tạm dừng nhận khách là lái xe vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

8. Siết chặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống Covid-19, tổ chức nghiêm công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh ngay từ khi đến cổng/cửa tiếp đón của cơ sở khám chữa bệnh, giám sát chặt chẽ đối với những trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ các địa

phương lân cận đến khám, chữa bệnh như Tuy Phong, Cam Ranh; Tổ chức xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp nghi ngờ đến khám, chữa bệnh và định kỳ tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp PCR ngẫu nhiên cho nhân viên y tế, người đến khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú, thân nhân người bệnh ở các khoa, phòng có nguy cơ cao, để tầm soát, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để lây lan trong Bệnh viện, phòng khám và cộng đồng.

9. Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai siết chặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại chợ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý chợ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 5K (nhất là xe vận chuyển hàng hoá, các vị trí mua bán tập trung đông người,...). Tất cả các chợ phải thành lập Chốt kiểm soát tại Cổng ra/vào chợ.

Đối với Chợ đầu mối nông sản Tấn Tài và Chợ Hải sản Khánh Hải: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND huyện Ninh Hải triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, thành lập Chốt kiểm soát tại Cổng ra/vào chợ để kiểm soát toàn bộ hoạt động của chợ với mức an toàn cao nhất, kiểm soát chặt chẽ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa từ các nơi về. Sở Công Thương phối hợp Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Ban Quản lý chợ xây dựng quy trình kiểm soát lái xe, chủ hàng khi vận chuyển, bỏ mỗi hàng vào chợ đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bằng các biện pháp sử dụng đồ bảo hộ, có lối đi riêng, hạn chế tiếp xúc nhiều người... Đặc biệt lưu ý đối với lái xe và chủ hàng là người ngoài tỉnh.

Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch của các xe vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh, chú ý các xe vận chuyển hàng cho các Đại lý, Chợ, cảng cá, xe chở tôm post..., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong vận chuyển hàng hóa.

10. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm và đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, phối hợp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh, để ngăn chặn lây lan từ bên trong và ngoài cộng đồng.

11. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); NCOVI; Bluezone. Các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... phải thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai quét mã QR tại trụ sở, nơi làm việc; Tổ giám sát dịch Covid-19 tại cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát dịch và Đoàn thanh niên các cấp tăng cường hướng dẫn Nhân dân sử dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch.

12. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông, thông

tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thể hiện trách nhiệm cá nhân với cộng đồng, để người dân yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng một số giải pháp chủ động tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid-19. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, chính xác.

13. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát, tham mưu triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp đến.

14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức lơ là, chủ quan, vi phạm theo quy định. Trường hợp dịch bệnh phát sinh do sự lơ là, quản lý thì người đứng đầu ngành, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật.

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tuần hoặc khi có các vấn đề mới phát sinh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp).

Tùy tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Huyện, Thành ủy;
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Trung tâm KSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXVN. NNN

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Nam